

HƯNG HÀ

Thu hút đầu tư, kỳ vọng khởi sắc

Với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh, huyện Hưng Hà tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam (CCN Hưng Nhân) tạo việc làm cho 1.200 lao động.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh với nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như quốc lộ 39A, đường cao tốc Thái Bình - Hà Nam, cầu La Tiến, đường tỉnh ĐT.452, ĐT.453..., huyện Hưng Hà xác định mục tiêu chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển mạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Theo đó, huyện đã ban hành đề án phát triển công nghiệp - thương mại và dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung quy hoạch các khu vực chiến lược, quảng bá lợi thế về giao thông, tạo động lực kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

Cụm công nghiệp (CCN) Đông Tu (thị trấn Hưng Hà) với diện tích gần 64ha đến nay đã thu hút được 12 doanh nghiệp vào đầu tư đa ngành nghề. Công ty Cổ phần May Hưng Bình (CCN Đông Tu) đang sản xuất các sản phẩm: quần, áo khoác, áo blazer, chân váy... xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc với sản lượng 1.800.000 sản phẩm/năm, doanh thu đạt 5,5 triệu USD/năm, tạo việc làm cho gần 450 lao động với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ông Bùi

Văn Diện, Giám đốc Công ty cho biết: Khi đầu tư tại CCN Đông Tu, chúng tôi thấy giao thông thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, cơ chế phù hợp, thủ tục thuế đất, triển khai dự án nhanh gọn, thông thoáng nên rất thuận lợi cho Công ty phát triển. Trong quá trình thực hiện dự án Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện.

Tại địa bàn nông thôn, các CCN đã tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Chị Tạ Thị Mỹ, tổ hoàn thiện Công ty May Hưng Bình cho biết: Từ khi huyện quy hoạch xây dựng CCN trên địa bàn, chúng tôi có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không cần phải di sang tỉnh khác tìm việc làm. Hiện nay công việc của chúng tôi rất ổn định, lương gần 8 triệu đồng/người/tháng, mọi chế độ của công nhân đều được bảo đảm.

Là một trong những doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, từ khi đi vào sản xuất đến nay trung bình mỗi tháng

Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam (CCN Hưng Nhân) sản xuất gần 100.000 sản phẩm áo, quần xuất đi các nước châu Âu, châu Mỹ... tạo việc làm ổn định cho 1.200 lao động. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công ty được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, gồm 5 nhà xưởng, 24 dây chuyền hoạt động hết công suất. Đặc biệt, với vị trí địa lý thuận lợi cộng thêm nguồn lao động dồi dào đã giúp Công ty có doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tạo mặt bằng để mở rộng sản xuất.

Đến nay, huyện Hưng Hà có 6/11 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích 282,8ha, thu hút 46 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư, trong đó 39 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.990,44 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện gần 1.125,11 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy các CCN đạt 52,17%. Ngoài ra, CCN Văn Lang đang hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với diện tích 70ha; CCN Bắc

Sơn diện tích khoảng 70ha. Huyện đề nghị bổ sung 3 CCN gồm Việt Bắc, Đông Đô, Đô Kỳ vào phương án phát triển CCN của tỉnh; nghiên cứu để xuất khu công nghiệp logistics Thái Phương, Kim Trung, Minh Tân; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và kinh doanh thương mại của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại An Phú Hưng (xã Thống Nhất); dự án khu đô thị du lịch thương mại khoảng nông Hưng Hà tại các xã Duyên Hải, Tân Tiến, Đoàn Hưng với quy mô 78ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 700 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hưng Hà cho biết: Xác định thu hút đầu tư là khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chúng tôi đã tham mưu cho huyện tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ; cùng nhà đầu tư hạ tầng kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên những doanh nghiệp có công nghệ cao vào đầu tư. Với các CCN mới xây dựng, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng đồng bộ theo đúng quy hoạch từ đường giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước, viễn thông, khu sản xuất, khu bến bãi, tường rào, khu xử lý môi trường... để tổ chức sản xuất quy mô lớn, đạt hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Chúng tôi cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Với những giải pháp đồng bộ, việc thu hút đầu tư vào các CCN ở Hưng Hà kỳ vọng sẽ khởi sắc trong thời gian tới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

THANH THỦY

VIETCOMBANK THÁI BÌNH

Bước chuyển trong hoạt động thanh toán



Hoạt động giao dịch của Vietcombank Thái Bình ở Phòng giao dịch Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Là 1 trong 5 ngân hàng chiếm thị phần lớn trên địa bàn, thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) luôn chú trọng đầu tư, ứng dụng những công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh toán, đặc biệt là thực hiện số hóa các hoạt động dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Chi nhánh.

Bước chuyển mạnh mẽ nhất trong hoạt động thanh toán của Vietcombank Thái Bình phải kể đến là gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trên không gian số. Trước xu hướng số hóa mạnh mẽ của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, Vietcombank Thái Bình tích cực triển khai thực hiện để án chuyển đổi ngân hàng số và các chương trình hành động chuyển đổi số thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của hội sở chính bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 trở thành ngân hàng số đứng đầu. Đối với khách hàng cá nhân, Vietcombank Thái Bình cung ứng dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank - ứng dụng ngân hàng di động cho phép người dùng có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi với giao dịch tài chính đa dạng như: chuyển tiền nhanh 24/7, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR Pay, mua sắm trực tuyến, mở tài khoản thanh toán online... Không chỉ có khách hàng cá nhân, Vietcombank Thái Bình còn triển khai dịch vụ VCB DigiBiz đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời triển khai hệ thống thanh toán và quản lý dòng tiền toàn diện phát triển (VCB CashUp) đối với khách hàng là doanh nghiệp lớn và tổ chức với giao diện thông minh trên tất cả các thiết bị công nghệ; từ đó giúp các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thuận tiện, nhanh chóng. Đến nay, toàn chi nhánh đã lắp đặt 29 máy ATM và 471 thiết bị chấp nhận thẻ; mở hàng trăm nghìn tài khoản, phát hành 50.000 thẻ thanh toán các loại; kịp thời trả lương qua tài khoản cho 263 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với tổng số lao động nhận lương 47.000 người. Bên cạnh đó, Vietcombank Thái Bình còn đưa ra các chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng thanh toán, áp dụng các

chính sách miễn, giảm phí dịch vụ đối với toàn bộ các dịch vụ về tài khoản và thẻ cho cả đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân như: phí quản lý tài khoản, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank, phí phát hành thẻ, phí rút tiền tại ATM... Đánh giá về các dịch vụ thanh toán mà Vietcombank Thái Bình đang cung ứng, chị Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình cho biết: Kể từ khi tôi cài đặt app VCB Digibank trên điện thoại di động, mọi giao dịch thanh toán của tôi rất thuận tiện đặc biệt là giao dịch gửi tiền tiết kiệm, tôi có thể thao tác ngay trên điện thoại mà không cần phải đến ngân hàng.

Cùng với việc gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trên không gian số, trong những năm gần đây, Vietcombank Thái Bình còn được biết đến là đơn vị luôn đi đầu trong công tác thanh toán và chuyển tiền quốc tế. Hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh đã vượt ra khỏi giới hạn truyền thống cả về số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ, luôn diễn ra ổn định, thông suốt. Ông Phạm Bá Tuyền, Giám đốc Vietcombank Thái Bình cho

biết: Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và được khách hàng lựa chọn, Vietcombank Thái Bình vận hành hoạt động thanh toán quốc tế dựa trên sự đồng bộ của các yếu tố: sản phẩm - công nghệ - con người; đồng thời, đưa ra thị trường các sản phẩm mới, sản phẩm chuyển tiền như: bao thanh toán chuyên biệt, thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay (L/C UPAS), LC nội bộ được thanh toán trước hạn (EPLC), chiết khấu nhanh,

chia sẻ rủi ro, chuyển tiền KRW đi Hàn Quốc, bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu... Ngoài ra, Vietcombank Thái Bình còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng thanh toán như: miễn, giảm phí đối với toàn bộ các dịch vụ về tài khoản và thẻ như phí quản lý tài khoản, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank, phí phát hành thẻ, phí rút tiền tại ATM... cho cả đối tượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

ĐẾN HẾT THÁNG 6/2023:

- Tổng thanh toán liên ngân hàng đạt 22.500 tỷ đồng với 128.000 món;
- Tổng thanh toán điện tử song phương đạt 2.607 tỷ đồng với 15.000 món;
- Tổng thanh toán qua điện SWIFT đạt 19.500 tỷ đồng với 17.000 món;
- Tổng thanh toán qua Moneygram đạt 10.400 triệu đồng với 340 món;
- Tổng thanh toán bằng các hình thức khác (Uniteller, Tnmx) đạt 2.760 triệu đồng với 88 món;
- Tổng số giao dịch qua máy ATM đạt 800.000 giao dịch với số tiền 7.450 tỷ đồng; tổng số giao dịch qua thiết bị chấp nhận thẻ đạt 187.000 giao dịch với số tiền 417 tỷ đồng.

MINH HƯƠNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 24 - 30/6

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm

Từ ngày 24 - 30/6, cả nước ghi nhận gần 570 ca mắc Covid-19, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 125 ca, thấp nhất là 29 ca. Số ca mắc mới giảm so với tuần trước; không ghi nhận có ca tử vong do Covid-19.

Ngày 30/6, cả nước ghi nhận có 2 bệnh nhân nặng phải thở oxy; 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, cả nước đã tiêm được gần 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 từ ngày 23 - 30/6

Từ ngày 23 - 30/6, Thái Bình ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1 ca so với tuần trước. Hiện chỉ còn 2 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến ngày 30/6/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,365 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

Nhân viên y tế huyện Hưng Hà phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh mùa hè.

Xử lý rác thải bằng công nghệ cao

Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, việc xử lý rác thải sử dụng các hình thức khác nhau: Nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn (như nhà máy xử lý rác thải thành phố Thái Bình và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thành Đạt); lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ; bãi rác (rác được chôn lấp tại các bãi rác)...

Tại Thái Bình, đối với mô hình lò đốt rác thải quy mô nhỏ sau một thời gian áp dụng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế như lò đốt vận hành chỉ bảo đảm công suất thiết kế trong vài năm đầu, sau đó hiệu quả giảm dần theo thời gian, thiết bị xuống cấp... Trên địa bàn tỉnh, nhiều nơi xảy ra tình trạng tập kết chất thải sinh hoạt nơi công cộng không đúng quy định, chôn lấp không bảo đảm vệ sinh và đốt ngoài lò đốt gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao là cần thiết để bảo vệ môi trường.

Lợi ích của việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao

Đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, lượng rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn ngày một tăng gây ra môi trường ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Vì vậy áp dụng công nghệ xử lý rác thải tiên tiến giúp giảm thiểu tối đa tác động tiêu

hợp với chôn lấp, là phương pháp xử lý rác thải không triệt để dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Vì vậy áp dụng công nghệ xử lý rác thải tiên tiến giúp giảm thiểu tối đa tác động tiêu



Những bãi rác lộ thiên như thế này bao giờ mới hết gây ô nhiễm? Ảnh: MINH NGUYỄN

cực đến môi trường so với các phương pháp truyền thống khác.

Đốt rác phát điện là công nghệ tiên tiến, đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội.

Đốt rác phát điện là công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, đang được áp dụng ở các nước phát triển theo hướng "tài nguyên hóa" nhằm tạo ra nguồn năng lượng và sản phẩm có ích từ rác thải.

Công nghệ đốt rác phát điện có thể vô hiệu hóa rác thải do rác thải được đốt ở nhiệt độ cao, có thể đốt hầu hết các chất, bao gồm cả một số chất có hại. Xét về hiệu quả lâu dài và tiêu chí tổng hợp, lợi ích xã hội và kinh tế của việc xử lý rác thải theo công nghệ xanh - đốt rác phát điện mang lại là rất lớn.

Các lợi ích về kinh tế - xã hội.

Lợi ích xã hội: Giải quyết nhu cầu cấp bách về xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, tiết kiệm diện tích chôn lấp rác theo phương pháp truyền thống, từ đó cải thiện môi trường sống của người dân và nâng cao cảnh quan đô thị, nông thôn.

Lợi ích kinh tế: Biến rác thành nguồn tài nguyên

sản xuất ra điện và tổng hợp tái chế ra sản phẩm có ích cho cuộc sống.

Các chuyên gia môi trường cho biết, công nghệ lò đốt hiện nay đã có nhiều cải tiến trong việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo đảm các yếu tố về môi trường, trong đó phương pháp đốt thu hồi năng lượng đang được chú ý. Điều cần quan tâm là thực hiện các giải pháp đồng bộ khi triển khai các dự án xử lý rác thải bằng lò đốt như đánh giá tác động môi trường, quan trắc khí thải lò đốt, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đào tạo đội ngũ công nhân vận hành, tái sản xuất điện năng từ năng lượng chất thải...

Thái Bình chưa có nhà máy xử lý rác thải áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, vì vậy chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao nhằm mục tiêu xử lý rác theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo vệ môi trường sống, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

TRẦN HƯƠNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)